

Kính gửi Cộng Đồng DeKalb County School District,

Với trái tim đau xót, hôm nay tôi viết thư tới quý vị để bày tỏ sự thương xót vô hạn khi chúng ta mất đi một học sinh trẻ tuổi sáng dạ từ trường Lithonia High School. Các vụ bạo lực vô nghĩa đang tiếp tục hoành hành cộng đồng của chúng ta là tình trạng khẩn cấp đòi hỏi chúng ta phải quan tâm và hành động ngay lập tức. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa; bây giờ là thời điểm để thay đổi.

Tiếng nói của cộng đồng chúng ta có sức mạnh to lớn trong việc mang lại sự thay đổi mang tính hệ thống và chúng ta phải nhận ra điều này và tận dụng nó một cách hiệu quả. Chúng ta cần phải thống nhất với nhau, đoàn kết trên khắp Quận DeKalb và tuyên bố bằng một tiếng nói vang dội rằng như thế là quá đủ rồi. Chúng ta phải giành lại cộng đồng của chúng ta khỏi vòng vây của bạo lực và biến các cộng đồng này thành nơi trú ẩn an toàn cho con em chúng ta.

Chúng ta hãy gác lại những quan điểm chính trị gây chia rẽ và tập trung vào điều thực sự quan trọng: sự an toàn và hạnh phúc của con em chúng ta. Chúng ta phải tránh xa những cá nhân gây chú ý đang tìm cách cản trở tiến trình, cả từ bên trong và bên ngoài. Chúng ta phải ưu tiên lợi ích lớn hơn những chương trình nghị sự cá nhân, hợp tác làm việc hướng tới mục tiêu chung.

Để đạt được điều này, việc cung cấp đầy đủ nhân viên cho các trường học và văn phòng trung tâm là bức thiết, đảm bảo rằng chúng ta có các nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết để đáp ứng nhu cầu của mọi trẻ em mỗi ngày. Không trẻ em nào phải đối mặt với mối đe dọa bạo lực trong quá trình học tập. Chúng ta phải vượt lên tất cả, làm mọi điều cần thiết để bảo vệ và nuôi dưỡng học sinh của chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nên thực hiện việc tự suy ngẫm. Chúng ta cần nhìn vào gương và tự hỏi bản thân đã làm gì hoặc chưa làm gì để góp phần tạo nên nền văn hóa thờ ơ mà duy trì những vụ tàn sát vô nghĩa này. Chúng ta không thể tiếp tục đẩy những vấn đề này thành vấn đề của người khác.

Trách nhiệm tập thể của chúng ta là tạo ra một môi trường an toàn cho con em chúng ta và trách nhiệm này bắt đầu từ mỗi chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về những hành động của chúng ta trong quá khứ, đoàn kết vì một mục đích chung và phát triển như một cộng đồng. Chúng ta chỉ có thể chấm dứt chuỗi bạo lực này bằng những nỗ lực chung của chúng ta. Con em của chúng ta xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn và chúng ta nợ các con điều đó nhằm tạo ra một tương lai tươi sáng và an toàn hơn.

Cuối cùng, tôi muốn dùng một câu trích dẫn tóm lược bản chất nhiệm vụ của chúng ta: "*Suy ngẫm, đoàn kết và phát triển, tất cả vì lợi ích chung.*" Chúng ta hãy đoàn kết, vai kề vai và hướng tới một tương lai nơi con cái chúng ta có thể phát triển mà không sợ hãi.

Cùng nhau chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt,

Tiến Sĩ Devon Q. Horton, *Tổng Giám Đốc*

DeKalb County School District